



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน
เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว หมู่ที่ ๓
ตำบลขนอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ขนอนคลาน กำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน จำนวนวงงาน ๑ วงด โดยวิธีคัดเลือก ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานตามประกาศดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๔. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจัดจ้างนี้และเป็นสัญญาเดี่ยวในวงเงินไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยมาพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกที่ปิดผนึกของ จำหน่ายถึง “ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก” ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน

อนึ่ง ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมาทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (สัญญาค่าK) กับองค์การบริหารส่วนตำบลขนอนคลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาที่เสนอได้

/ คณะกรรม

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น